

๑๑) บันทึก แผนกแผนและโครงการ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ที่ กท ๐๕๒๕.๓.๑/๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (จบ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕)

๑๒) บันทึก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ กท ๐๕๓๔.๑.๒/๙๘๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) พ.ศ.๒๕๖๖

๑๓) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

๑๔) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ที่ กท ๐๕๒๕.๖/๗๙๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๕) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

ประเด็นที่ ๒.๒ : ด้านการจัดการเรียนการสอน

๒.๒.๑ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การฝึกอบรบและพัฒนาคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์

(๑) การจัดทำแนวทางการสอนและการฝึกศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอนรายวิชาตลอดภาคการศึกษา และดำเนินการตามแนวทางหรือดำเนินการสอนตาม กำหนดการหรือข้อกำหนดทางการศึกษาที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

(๒) การจัดครูผู้สอนและครูฝึกที่มีคุณวุฒิการศึกษา และมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(๓) การใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะวิชา และการฝึกศึกษา

(๔) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการสอน และวัตถุประสงค์ของการศึกษา รายวิชากับข้อกำหนดในหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการฝึกศึกษา

(๕) การประเมินผลการสอนของครูอาจารย์ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการประเมินผล การปฏิบัติในการฝึกศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ : (๑) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการฝึกศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม (พิจารณาจาก จำนวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน)

(๒) ครูดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ (พิจารณาจาก จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ การสอน)

(๓) ครูได้รับการประเมินผลการสอน (พิจารณาจาก จำนวนครูผู้สอนที่มีผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑)

เป้าหมาย : โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน (คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การ ฝึกอบรบและพัฒนาคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์) จำนวน ๕ ตัวชี้วัด คือ

(๑) รายวิชา \geq ร้อยละ ๙๐ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และหรือแนวทางการสอน/การฝึก ต่อจำนวนรายวิชาทั้งหมด

(๒) รายวิชา \geq ร้อยละ ๗๐ มีการนิเทศการสอน ต่อจำนวนรายวิชาทั้งหมด

(๓) รายวิชา \geq ร้อยละ ๘๐ มีผลประเมินการใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะวิชาและการฝึกศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน \geq ๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ ต่อจำนวนรายวิชาที่มีการประเมินทั้งหมด

(๔) ครู \geq ร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินการสอน มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน \geq ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ต่อจำนวนครูที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

(๕) รายวิชา \geq ร้อยละ ๘๐ มีการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการสอนและวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน \geq ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ต่อจำนวนรายวิชาที่มีการประเมินทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน :

โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดการฝึกหัดศึกษาจำนวนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อเล็กทรอนิกส์) พ.ศ.๒๕๖๔ และหลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า และดำเนินการฝึกศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนจำให้มีความรู้ และมีคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้และทักษะ ด้านทางทหาร ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ที่ชัดเจน โดยการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดทั้งสองหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปี จัดทำตารางการสอน รายวิชา ตารางการปฏิบัติประจำวัน แจกจ่ายให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ได้รับทราบ และกำหนดให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา จัดทำแนวการสอน หรือการฝึกศึกษาวิชาทหาร ตลอดภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ได้จัดทำและดำเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา หรือแนวการสอนหรือการฝึก ได้แก่ รายวิชาในหลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อเล็กทรอนิกส์) พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน รวม ๔๓ รายวิชา (ชั้นปีที่ ๑ มีจำนวน ๒๖ รายวิชา และชั้นปีที่ ๒ มีจำนวน ๑๗ รายวิชา) และรายวิชาในหลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า จำนวนรวม ๔๖ รายวิชา (ชั้นปีที่ ๑ มีจำนวน ๒๕ รายวิชา และชั้นปีที่ ๒ มีจำนวน ๒๑ รายวิชา) ให้เป็นปัจจุบันครบทุกรายวิชาของทั้งสองหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และดำเนินการสอนตามกำหนดการหรือข้อกำหนดทางการฝึกศึกษาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายศึกษา ควบคุมและกำกับดูแลให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ทำการสอนและดำเนินการฝึกให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแนวการสอน หรือการฝึกที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ซึ่งในการฝึกศึกษาจะมีทั้งรูปแบบการบรรยายในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและในสนามฝึก รวมทั้งได้ให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ทำการบันทึกหลังการสอน หรือการฝึกทุกครั้งที่ทำการสอนและการฝึกในแต่ละคาบวิชา อีกทั้ง โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนจำ มีกระบวนการคิดแสวงหาความรู้เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ทำการติดตั้งสมาร์ตทีวีร่วมกับช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยเสริมสร้างนักเรียนจำ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพเรือ ทำการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจำ ซึ่งได้จัดให้มีห้องฝึกภาษาอังกฤษที่มีซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบการเรียนการสอน และมีการเพิ่มช่องทางในการพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย จัดทำระบบ E-Learning ครบทุกรายวิชา เพื่อให้ นักเรียนจำ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษและวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตรได้อย่างสะดวก สามารถฝึกฝนได้เพียงพออย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับเวลา นอกจากนี้ โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดให้ครูปกครองทำการฝึกคุณลักษณะทางทหารที่พึงประสงค์ ได้แก่ การฝึกวินัยส่วนบุคคลการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการฝึกภาวะผู้นำ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกตามตารางการฝึกประจำวัน จัดทำคู่มือการฝึกตามหัวข้อการฝึกแจกจ่ายให้แก่ นักเรียนจำ สำหรับใช้ประกอบการฝึกและศึกษาทบทวน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่นักเรียนจำต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย

- จัดให้นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมการฝึกหุ้มรูป และการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ร่วมกับนักเรียนจำต่าง พรรค - เหล่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในเรื่องหลวงของ กองเรือยุทธการ สามารถปฏิบัติงานในเรื่องหลวงตามสายวิชาชีพของตนเองได้ และมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลหลักของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้รู้ถึงความเป็นชาวเรือ และมีทักษะการใช้เครื่องมือและปฏิบัติงานประจำสถานีต่าง ๆ ในเรือรบได้อย่างถูกต้อง และจัดให้ศึกษาและดูงาน ฝึกนอกหน่วย ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา และเยี่ยมชมประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ในพื้นที่กองทัพเรือ

- สำหรับนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ ได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ โดยเชิญผู้แทนหน่วยรับบรรจุ มาบรรยายเกี่ยวกับ สถานที่ตั้ง ภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และความเจริญก้าวหน้าในสาขาอาชีพ เป็นการ สร้างความรู้และความเข้าใจหลังจากที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุในหน่วย และได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ นักเรียนจำสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้งานได้ ผ่านการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการให้นักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ ได้บูรณาการความรู้ด้วยการนำความรู้พื้นฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งได้จัดให้นักเรียนจำได้ศึกษาและดูงาน นอกหน่วย โดยเยี่ยมชมประวัติศาสตร์และโบราณสถานในพื้นที่กองทัพเรือ

ในส่วนของการจัดครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) นั้น โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการบรรจุ ข้าราชการทหารในอัตราครูของโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) ซึ่งมีจำนวน ๑๒ นาย นอกจากนี้จะมีจำนวนครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) ดังกล่าวแล้วนั้น ได้พิจารณาคัดเลือก และขอรับการสนับสนุนครูช่วยสอน ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนและหรือมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในรายวิชาที่สอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสาขาวิชา/รายวิชาที่ขาดแคลน ครูผู้สอน อีกจำนวน ๕๕ นาย รวมมีครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ทั้งหมด ๖๗ นาย เพื่อให้มี จำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรนักเรียนจำทั้งสองหลักสูตร และมีจำนวนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ทุกนาย (ร้อยละ ๑๐๐ : ๖๗/๖๗ นาย) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่สอน ได้แก่ กองร้อยรักษาความปลอดภัย ที่ ๕ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมอุทกทหารเรือ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ให้ทำหน้าที่ครูช่วยสอน ในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้จัดให้ ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) ได้มีการพัฒนาสมรรถนะอาชีพทหารช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า ให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถ นำไปใช้ปฏิบัติงานจริง และกำหนดให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการสิ่งประดิษฐ์ และนำไปใช้สาธิตประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนจำ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและเพิ่มพูนความรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ก่อนเปิดภาคการศึกษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดประชุมครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ : จัดประชุมช่วยสอน ชั้นปีที่ ๒ ภาคต้น เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามบันทึก ฝ่ายศึกษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง สรุปเรื่องสั่งการ ที่ประชุมครูช่วยสอนหลักสูตรนักเรียนจำ ชั้นปีที่ ๒ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สารของการประชุม : ให้ครูช่วยสอนทุกวิชาแจ้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา วิธีรูปแบบการสอน และวิธีการวัดประเมินผล การเรียน ให้นักเรียนจำทราบก่อนเริ่มการสอนครั้งแรก

ครั้งที่ ๒ : จัดประชุมครูช่วยสอน ชั้นปีที่ ๑ ภาคต้น เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามบันทึก ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนอเล็กทรอนิกส์ ที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง สรุปเรื่องสั่งการที่ประชุม ครูช่วยสอนหลักสูตรนักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาระของการประชุม : ให้ครูช่วยสอนทุกวิชาแจ้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา วิธีรูปแบบการสอน และวิธีการวัดประเมินผลการเรียน ให้นักเรียนจำทราบก่อนเริ่มการสอนครั้งแรก และแก้ไขปรับปรุงสื่อการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น

ครั้งที่ ๓ : จัดประชุมครูช่วยสอน ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคปลาย เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามบันทึก ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนอเล็กทรอนิกส์ ที่ ๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง สรุปเรื่องสั่งการที่ประชุมครูช่วยสอนหลักสูตรนักเรียนจำ ชั้นปีที่ ๑ - ๒ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาระของการประชุม : ให้ครูทุกวิชาแก้ไขปรับปรุงสื่อการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น

โรงเรียนนอเล็กทรอนิกส์ ได้ชี้แจงและกำหนดให้ครูผู้สอนใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ และจัดทำแผนผังและอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนจำได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง และกำหนดให้ครูผู้สอนนำแผนการสอนและเนื้อหาข้อมูลการสอนที่จัดเตรียมไว้ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน และในระบบ E-Learning เพื่อให้นักเรียนจำได้ศึกษาในช่วงฝึกหัดศึกษา เพิ่มพูนการเรียนรู้ช่วงเวลาทบทวนตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้มีความพร้อมและเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเพิ่มขึ้น

ในส่วนของการวัดและประเมินผล ได้เน้นให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการฝึกศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของการเรียนรู้ และกำหนดให้มีการสอบความรู้ทางทฤษฎีในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งครูผู้สอนทุกรายวิชาได้ทำการประเมินผลการฝึกปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวการสอน หรือการฝึกศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชาและการฝึกศึกษา ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ แนวการสอนหรือการฝึก โดยในส่วนของการฝึกจะมีการประเมินผลการฝึกด้วยการสังเกตจากการฝึกปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง มีความพร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย มีความแข็งแรง และมีความทะมัดทะแมงในท่วงท่าระหว่างการฝึกปฏิบัติ ซึ่งก่อนการประเมินผลการฝึกฯ ครูผู้สอนได้มีการจัดทำสื่อการสอนเป็นวีดิทัศน์รูปแบบการฝึกการออกคำสั่ง มีการสาธิตให้นักเรียนจำดูเป็นตัวอย่าง ก่อนให้นักเรียนจำได้ฝึกปฏิบัติจริง

นอกจากนี้ โรงเรียนนอเล็กทรอนิกส์ ได้จัดให้มีการนิเทศการสอนของครูผู้สอนทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ โดยผู้บริหารสถานศึกษา และหรือหัวหน้าฝ่ายศึกษา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและประเมินการนิเทศ ด้วยการสังเกตการสอนผ่านทางระบบสารสนเทศ และได้ให้คำแนะนำชี้แจง ประกอบด้วยหัวข้อ สภาพทั่วไป บุคลิกภาพ การดำเนินการสอนและการประเมินผล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในสิ้นปีการศึกษา ได้ให้นักเรียนจำทั้งสองชั้นปี ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการฝึกศึกษา ซึ่งมีรายการประเมิน ๗ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ๒) ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ๓) ด้านความพร้อมของครู ๔) ด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน ๕) ความพร้อมของอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ๖) กระบวนการเรียนการสอน และ ๗) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ นอกจากการประเมินครูผู้สอนแล้วนั้น ได้ให้ทำการประเมินหลักสูตรเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง เพื่อนำผลการประเมินหลักสูตรมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ได้กำหนดให้นักเรียนจำ ทำการประเมินการสอนของครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน (ประเมินครู) จำนวน ๖๗ นาย โดยมีครูผู้สอนที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๖๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๑ และนักเรียนจำได้ทำการประเมินรายวิชา รวมจำนวน ๘๓ รายวิชา ซึ่งในแบบประเมินรายวิชา มีหัวข้อ “ด้านความพร้อมของสื่อการเรียน การสอน” และหัวข้อ “ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน การสอน” ปรากฏไว้ในแบบประเมินรายวิชาด้วยแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินหัวข้อ “ด้านความพร้อมของ

สื่อการเรียนการสอน” ≥ 4.00 จำนวน ๕๖ รายวิชา จากจำนวนรายวิชาทั้งหมดที่ทำการประเมิน ๘๓ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๗ และมีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 ในหัวข้อ “ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน” จำนวน ๗๘ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๘ อีกทั้งในการประเมิน หลักสูตรของนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม และค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน แยกแต่ละสาขา สรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	รายการประเมิน (ด้าน)	ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย)	
		สาขาอิเล็กทรอนิกส์	สาขาไฟฟ้า
๑	ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร	๓.๗๙	๓.๘๗
๒	ด้านโครงสร้างของหลักสูตร	๓.๐๐	๓.๗๔
๓	ด้านความพร้อมข้อครู	๔.๐๕	๔.๐๒
๔	ด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน	๓.๙๔	๔.๐๔
๕	ความพร้อมของอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม	๓.๙๓	๔.๐๒
๖	กระบวนการเรียนการสอน	๓.๙๔	๓.๘๘
๗	ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน	๓.๐๔	๓.๙๘
ผลประเมินในภาพรวม		๓.๙๓	๓.๙๔

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำการวิเคราะห์ผลประเมินและแจ้งผลประเมินการสอนให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ทราบเป็นรายบุคคล และได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในการประชุมครู และการนิเทศครู และได้ติดตามการสอนของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอน ได้นำข้อเสนอแนะของผลประเมินไปปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยแล้ว (ผลประเมินจากการติดตาม/สังเกตการสอนของครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน)

นอกจากนี้ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำผลประเมินการสอนของครูผู้สอน และผลการเรียนรู้ของนักเรียนจำ มาวิเคราะห์และรายงานผลให้ ผู้อำนวยการกองวิทยากร กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ทราบเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาต่อไป

๒.๒.๒ คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(๑) การส่งเสริมกิจกรรมด้านการรักษาดี เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) การส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๓) การส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การบำเพ็ญประโยชน์

(๔) การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ

(๕) การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : (๑) ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (พิจารณาจาก จำนวนการจัดกิจกรรม)

(๒) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (พิจารณาจาก จำนวนการจัดโครงการ/กิจกรรมครบทุกด้าน)

เป้าหมาย : โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน (คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) จำนวน ๕ ตัวชี้วัด คือ

(๑) การจัดโครงการด้านการรักษาดีเด็ทพูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ≥ 2 โครงการ/ปีการศึกษา

(๒) การจัดโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ≥ 2 โครงการ/ปีการศึกษา

(๓) การจัดโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ≥ 2 โครงการ/ปีการศึกษา

(๔) การจัดโครงการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ≥ 2 โครงการ/ปีการศึกษา

(๕) การจัดโครงการด้านกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขทริยภาพ และสิ่งแวดล้อม ≥ 2 โครงการ/ปีการศึกษา

ผลการดำเนินงาน

นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรนักเรียนจำทั้งสองหลักสูตรแล้วนั้น โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ คือ ผู้เรียนมีความรักชาติ เท็ดพูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนจำมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย และมีทักษะในการอยู่ร่วมและทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครอบคลุมทุกด้านแล้วนั้น ยังได้มุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้นักเรียนจำเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความพอเพียง มีวินัย สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายเป็นไม่ทน ต่อทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตได้ ด้วยการจัดกิจกรรม “วัยใสใจสะอาด (Youngster with good heart)” ซึ่งเป็นการฝึกแนวความคิดด้านการต่อต้านการทุจริต สำหรับนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ ได้ฝึกปฏิบัติ

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนจำได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้กำหนดให้นักเรียนจำทำการบันทึกและสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอน (ครูประจำ) และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑) การจัดกิจกรรมด้านการรักษาดีเด็ทพูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนจำได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเท็ดพูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๖ กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรม “ลงนามถวายพระพรออนไลน์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย)

(๒) กิจกรรม “ลงนามถวายพระพรออนไลน์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย)

(๓) กิจกรรม “ลงนามถวายพระพรออนไลน์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย)

(๔) กิจกรรม “ลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย)

(๕) กิจกรรม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕” มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึกฝ่ายปกครอง (โทร. ๕๖๐๖๕) ที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อ นักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๒๐ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๔๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๒๐ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๒๐ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๕๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิตในงานกิจกรรมน้อมรำลึก” ณ หอประชุม กองทัพเรือ)

(๖) กิจกรรม “ศึกษาและดูงานอุทยานประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑๓ นาย (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๖๖๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมศึกษาและดูงานอุทยานประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๓ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๕๒ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ ทุกนาย (๑๑๓/๑๑๓ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๐๗ นาย จากจำนวนนักเรียนจำที่ทำการประเมินทั้งหมด ๑๑๓ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๙ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลกสนจัดกิจกรรม “ศึกษาและดูงานอุทยานประวัติศาสตร์” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : เป็นการปลูกฝังนักเรียนจำให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรม “ส่งเสริมการออมทรัพย์” โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านการออม จาก สหกรณ์เคหสถานราชนาวิ (สค.รณ.) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ มีนักเรียนจำเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๒๓๑ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๒๗ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ

มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จำนวน 220 นาย จากจำนวนนักเรียนจำที่ทำการประเมินทั้งหมด 231 นาย คิดเป็นร้อยละ 95.24 รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จำนวน 208 นาย คิดเป็นร้อยละ 90.04 (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการออมทรัพย์”)

(๒) กิจกรรม “การออมเงิน” ตลอดปีการศึกษา มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 231 นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ 1 จำนวน 113 นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ 2 จำนวน 118 นาย)

๓) การจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การบำเพ็ญประโยชน์ : เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักเรียนจำในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕” มีนักเรียนจำชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 นาย (ตามบันทึกฝ่ายปกครอง (โทร. ๕๖๐๖๕) ที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อ นักเรียนจำชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน 20 นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๔๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จำนวน 20 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จำนวน 20 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๕๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิตในงานกิจกรรมน้อมรำลึก” ณ หอประชุมกองทัพเรือ

(๒) กิจกรรม “ธรรมะพัฒนาจิต สำหรับนักเรียนจำ” วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 301 นาย (ข้าราชการ 30 นาย นักเรียนจำชั้นปีที่ 1 จำนวน 113 นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ 2 จำนวน 118 นาย) (ตามบันทึก โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรม “ธรรมะพัฒนาจิต สำหรับนักเรียนจำ” และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน 231 นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๗๒ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จำนวน 226 นาย คิดเป็นร้อยละ 97.83 รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จำนวน 228 นาย คิดเป็นร้อยละ 98.70 (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ธรรมะพัฒนาจิต” ณ ห้องประชุม ๑ กองวิทยาการ กรมอเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ)

(๓) กิจกรรม “จัดพิธีไหว้ครูของ นักเรียนจำ โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 234 นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ 1 จำนวน 116 นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ 2 จำนวน 118 นาย) (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ (โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท. ๐๕๒๕.๖.๓/๓๓๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดพิธีไหว้ครูของ นักเรียนจำ โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน 234 นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๓๗ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๒๓๐ นาย จากจำนวนนักเรียนจำที่ทำการประเมินทั้งหมด ๒๓๔ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๒๓๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๕ (๒๓๒/๒๓๔) ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู นักเรียนจำ โรงเรียนอเล็กทอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”

(๔) กิจกรรม “การเดินทางไกลยุทธวิธี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน” ณ วัดทองรำไพ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก กองวิทยากร กรมอเล็กทอนิกส์ทหารเรือ โรงเรียนอเล็กทอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕)) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๙๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมการเดินทางไกลยุทธวิธี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๘ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๖๐ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “การเดินทางไกลยุทธวิธี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน” ณ วัดทองรำไพ และชุมชนโดยรอบ)

(๕) กิจกรรม “บรรพชาสามเณร นักเรียนจำก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” ณ วัดคู่สร้าง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก กองวิทยากร กรมอเล็กทอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอเล็กทอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕)) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๑๓๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร นักเรียนจำก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมนักเรียนจำ จำนวน ๑๑๓ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนักเรียนจำได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๑๖ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๕๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ทุกนาย (๑๑๖/๑๑๖ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๓ นาย จากจำนวนนักเรียนจำที่ทำการประเมินทั้งหมด ๑๑๖ นาย คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๔๑ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง (โรงเรียนอเล็กทอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “บรรพชาสามเณรนักเรียนจำก่อนสำเร็จการศึกษา”)

๔.การจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ : เพื่อให้ นักเรียนจำได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนเพิ่มเติม จำนวน ๗ กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรม “การฝึกบุคคลทำมือเปล่าตามแบบ ทม.รอ.” ตลอดปีการศึกษา มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย)

(๒) กิจกรรม “ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย เข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนจำได้ทำการ

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๑๘ นาย (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๓๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๘ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๕๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำ ที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งมีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๔ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๑ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ณ ห้องประชุม ๑ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ)

(๓) กิจกรรม “นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมการฝึกหุ้มรบและทหารราบทั่วไป และภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” วันที่ ๒๒ มกราคม – ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๗๔๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติให้นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมการฝึกหุ้มรบและทหารราบทั่วไป และภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๓ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนักเรียนจำได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๑๓ นาย ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๔๐ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๐๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๓ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๐ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๔ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมการฝึกหุ้มรบและทหารราบทั่วไป และภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”

(๔) กิจกรรม “การเดินทางไกลยุทธวิธี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน” ณ วัดทองรำไพ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๙๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรม “การเดินทางไกลยุทธวิธี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน”) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมนักเรียนจำ จำนวน ๑๑๘ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนักเรียนจำได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๑๘ นาย ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๖๐ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “การเดินทางไกลยุทธวิธี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน” ณ วัดทองรำไพ และชุมชนโดยรอบ)

(๕) กิจกรรม “จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์ – ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๒ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย

เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๙๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรนักเรียนจำพรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๒) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๘ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๔๘ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน \geq ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๓ นาย จากจำนวนนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ ทั้งหมด ๑๑๘ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน \geq ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๐๓ นาย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๙ ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า)”

(๖) กิจกรรม “จัดพิธีเลือกหน่วยรับบรรจุหลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๑๔๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดพิธีเลือกหน่วยรับบรรจุหลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕)

(๗) กิจกรรม “ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ว่ายน้ำ) ของนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๑” ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาภูตอินันต์ ๒ บางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (ฝ่ายปกครองโทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๓๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ว่ายน้ำ) ของนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๑) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๓ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๕๑ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน \geq ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๐๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๖ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน \geq ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๐๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ว่ายน้ำ) ของนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๑”

๕) การจัดกิจกรรมด้านกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อม : เป็นการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนจำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน จำนวน ๘ กิจกรรม ได้แก่

(๑) กิจกรรม “จัดพิธีไหว้ครูของ นักเรียนจำ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๔ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๖ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย) (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๓๓๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดพิธีไหว้ครูของ นักเรียนจำ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๒๓๔ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มี

ต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๓๗ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๒๓๐ นาย จากจำนวนนักเรียนจำที่ทำการประเมินทั้งหมด ๒๓๔ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๒๓๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๕ (๒๓๒/๒๓๔) ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู นักเรียนจำ โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”

(๒) กิจกรรม “เยี่ยมชมประวัติศาสตร์และโบราณสถานในพื้นที่กองทัพเรือ” ของ นักเรียนจำ โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๕ นาย (ตามข่าว กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มวว.๐๑๑๖๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ กกพร.๐๓/๐๘/๖๕ เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมในการกำหนดเยี่ยมชมประวัติศาสตร์และโบราณสถานในพื้นที่กองทัพเรือ

(๓) กิจกรรม “ศึกษาและดูงานอุทยานประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑๓ นาย (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๖๖๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมศึกษาและดูงานอุทยานประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๓ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๕๒ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ทุกนาย (๑๑๓/๑๑๓ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๐๗ นาย จากจำนวนนักเรียนจำที่ทำการประเมินทั้งหมด ๑๑๓ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๙ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลสนจัดกิจกรรม “ศึกษาและดูงานอุทยานประวัติศาสตร์” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

(๔) กิจกรรม “ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ว่ายน้ำ)” ของ นักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๑ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (ฝ่ายปกครองโทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ว่ายน้ำ) ของ นักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๑) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๓ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๕๑ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๐๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๖ รวมทั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๐๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ว่ายน้ำ) ของนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๑”

(๕) กิจกรรม “บรรพชาสามเณร นักเรียนจำก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” ณ วัดคู่สร้าง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรม (ตามบันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๑๓๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร นักเรียนจำก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม นักเรียนจำ จำนวน ๑๑๓ นาย ได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนักเรียนจำได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๑๖ นายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม เท่ากับ ๔.๕๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีนักเรียนจำที่ทำการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ ทุกคน (๑๑๖/๑๑๖ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งมีผลประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับ” จากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑๑๓ นาย จากจำนวนนักเรียนจำที่ทำการประเมินทั้งหมด ๑๑๖ นาย คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๔๑ (ตามบันทึก ฝ่ายปกครอง (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “บรรพชาสามเณรนักเรียนจำก่อนสำเร็จการศึกษา”)

(๖) จัดนักเรียนจำสองชั้นปี จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการกีฬาสี่สานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดโดยโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

(๗) จัดนักเรียนจำสองชั้นปี จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย) เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมงานเนวินดู วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดโดยโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

(๘) จัดนักเรียนจำสองชั้นปี จำนวน ๒๓๑ นาย (นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และนักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย) เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมสวมแหวนรุ่น วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดโดยโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ทั้งนี้ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้นักเรียนจำ จำนวน ๒๓๑ นาย (ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ นาย และชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๘ นาย) ที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๑ กิจกรรม (ยอดผู้ประเมินจะคิดคำนวณจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมที่นักเรียนจำทำการประเมินในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงการประเมิน ๑๑ กิจกรรม มีแบบประเมินความพึงพอใจ รวมจำนวน ๑๕๒๕ ฉบับ) จากกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งหมด จำนวน ๑๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ และเมื่อนับแบบประเมินความพึงพอใจ จะมีผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจำที่มีต่อการจัดกิจกรรมในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ จำนวน ๑,๔๕๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๘ (เท่ากับจำนวนนักเรียนจำ ๑๓๓/๑๓๙ นาย)

ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม เสนอให้รองผู้อำนวยการ กองวิทยาการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทราบเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ/กิจกรรม ได้รับทราบ ตามบันทึกรายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป

สรุปผลสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นที่ ๒.๒ (ด้านการจัดการเรียนการสอน)

ที่	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงานปีการศึกษา						พัฒนา การ (+/-)
			๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		
			ผลที่ได้	บรรลุ หรือไม่	ผลที่ได้	บรรลุ หรือไม่	ผลที่ได้	บรรลุ หรือไม่	
ประเด็นที่ ๒.๒.๑ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การฝึกอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์									
๑	ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และหรือแนวการสอน/การฝึกต่อจำนวนรายวิชาทั้งหมด	≥ ร้อยละ ๙๐	๑๐๐ (๕๑/๕๑)	✓	๑๐๐ (๕๑/๕๑)	✓	๑๐๐ (๘๙/๘๙)	✓	=
๒	ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการนิเทศการสอน ต่อจำนวนรายวิชาทั้งหมด	≥ ร้อยละ ๗๐	๗๘.๔๓ (๔๐/๕๑)	✓	๑๐๐ (๕๑/๕๑)	✓	๑๐๐ (๘๙/๘๙)	✓	=
๓	ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีผลประเมินการใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะวิชาและการฝึกศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ ๔๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ ต่อจำนวน	≥ ร้อยละ ๘๐	๙๖.๗๐ (๘๘/๙๑)	✓	๕๘.๕๗ (๔๑/๗๐)	✗	๖๗.๖๔ (๕๖/๘๓)	✗	-

ที่	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงานปีการศึกษา						พัฒนา การ (+/-)
			๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		
			ผลที่ได้	บรรลุ หรือไม่	ผลที่ได้	บรรลุ หรือไม่	ผลที่ได้	บรรลุ หรือไม่	
	รายวิชาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด								
๔	ร้อยละของจำนวนครูที่มีผลการประเมินการสอนมีค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ต่อจำนวนครูที่ได้รับการประเมินทั้งหมด	≥ ร้อยละ ๘๐	๑๐๐ (๙๑/๙๑)	✓	๙๐.๐๐ (๖๓/๗๐)	✓	๙๗.๐๑ (๖๕/๖๗)	✓	+
๕	ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการสอนและวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕	≥ ร้อยละ ๘๐	๑๐๐ (๙๑/๙๑)	✓	๘๔.๒๙ (๕๙/๗๐)	✓	๙๓.๙๘ (๗๘/๘๓)	✓	+

	ต่อจำนวนรายวิชาที่มีการประเมินทั้งหมด								
ประเด็นที่ ๒.๒.๒ คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร									
๖	จำนวนการจัดโครงการด้านการรักษาดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	≥ ๒ โครงการ/ ปีการศึกษา	๓ กิจกรรม	✓	๖ กิจกรรม	✓	๖ กิจกรรม	✓	=
๗	จำนวนการจัดโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	≥ ๒ โครงการ/ ปีการศึกษา	๒ กิจกรรม	✓	๒ กิจกรรม	✓	๒ กิจกรรม	✓	=
๘	จำนวนการจัดโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	≥ ๒ โครงการ/ ปีการศึกษา	๕ กิจกรรม	✓	๒ กิจกรรม	✓	๕ กิจกรรม	✓	+
๙	จำนวนการจัดโครงการด้านวิชาการและวิชาชีพ	≥ ๒ โครงการ/ ปีการศึกษา	๕ กิจกรรม	✓	๓ กิจกรรม	✓	๗ กิจกรรม	✓	+
๑๐	จำนวนการจัดโครงการด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขทรียภาพและสิ่งแวดล้อม	≥ ๒ โครงการ/ ปีการศึกษา	๓ กิจกรรม	✓	๖ กิจกรรม	✓	๘ กิจกรรม	✓	+
รวมตัวชี้วัด					๑๐/๑๐		๙/๑๐		=
คิดเป็นร้อยละ					๑๐๐		๙๐.๐๐		

ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก

คำอธิบายประกอบการประเมิน

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนจำ (อิเล็กทรอนิกส์) และหลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา จัดทำแนวการสอนหรือการฝึกในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมครบทุกรายวิชา (ร้อยละ ๑๐๐) พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ให้ทำการสอน/การฝึกปฏิบัติ วัดและประเมินผลการเรียนรู้และ การฝึกให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของการเรียนรู้ และเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ แนวการสอนหรือการฝึกที่กำหนด มีการบรรจุครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีการคัดเลือกและขอรับการสนับสนุนข้าราชการที่มีคุณวุฒิการศึกษาและหรือมีประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนให้เป็นครูช่วยสอนทดแทนในรายวิชาที่ขาดแคลนและทำหน้าที่สอน เพื่อให้มีจำนวนครูที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มีการกำหนดให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน ใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะวิชาและการปฏิบัติราชการหรือในสถานการณ์จริง ในส่วนของการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจำที่สอดคล้องกับแนวการสอน และวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือที่กำหนด รวมทั้งกำหนดให้ครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) เข้ารับการศึกษอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนได้ให้นักเรียนจำสองชั้นปีและทั้งสองหลักสูตรทำการประเมินการสอน ของครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน (ประเมินครู) จำนวน ๖๗ นาย ได้รับการประเมินตอบกลับทุกนาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยผลประเมินการสอนในภาพรวม ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ ร้อยละ ๙๗.๐๑ (๖๕/๖๗ นาย) และผลประเมินรายวิชาในหัวข้อ “ด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน” ที่มีค่าเฉลี่ย ≥ 4.00 ร้อยละ ๖๗.๔๗ (๕๖/๘๓ รายวิชา) และมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินในหัวข้อ “ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน” ≥ 3.51 ร้อยละ ๙๓.๙๘ (๗๘/๘๓ รายวิชา)

นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรนักเรียนจำทั้งสองชั้นปีและสองหลักสูตรแล้วนั้น โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์ของนักเรียนจำให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งได้จัดให้นักเรียนจำได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกด้านรวม ๑๕ กิจกรรม และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ได้ให้นักเรียนจำทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม โดยมีการประเมินกิจกรรม ร้อยละ ๗๓.๓๓ (๑๑/๑๕ กิจกรรม) ซึ่งทุกกิจกรรมที่ทำการประเมิน (๑๑ กิจกรรม) มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม ๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้นำผลประเมินไปใช้ในวางแผนการจัดทำกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป

โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในภาพรวม ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๐.๐๐ : ๙/๑๐ ตัวชี้วัด) บรรลุความสำเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การจัดฝึกอบรม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ชัดเจนและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนจำให้มีคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์ ซึ่งมีการดำเนินการได้ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนจำ และมีการดำเนินการในองค์รวมที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในภาพรวมที่บรรลุความสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านมากับผลการดำเนินงานในภาพรวมของปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งยังคงมีค่าร้อยละที่เท่าเดิม (๙๐.๐๐) ถึงแม้ว่าจะมี ๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมี ค่าร้อยละที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ไม่บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐.๐๐ (๑/๑๐ ตัวชี้วัด) อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดของตัวชี้วัดที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะตัวชี้วัด ผลประเมินการใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะวิชาและการฝึกศึกษา ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดสืบเนื่องมาจากอยู่ในช่วงระหว่างการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ตำราเรียน และสื่อการสอนจะอยู่ในช่วง ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละรายวิชาที่ส่วนใหญ่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินการในองค์รวมแล้วจะพบว่าผลการดำเนินการส่วนใหญ่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด จึงนับได้ว่าการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง (พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ผลการดำเนินงาน กระบวนการจัดการเรียน การสอน การสรรหาครูผู้สอนและครูฝึกที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่สอน การส่งเสริม สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์เกื้อหนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้ครอบคลุมทุกด้าน ที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่)

จุดเด่น :

๑. สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำข้อมูลจากผลประเมินในทุกประเภทที่ต้องทำการประเมิน (ทั้งการประเมินรายวิชา การประเมินครูผู้สอน และการประเมิน

การจัดกิจกรรม) นำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านครูผู้สอน/ผู้ช่วยครู (ครูประจำ) และครูช่วยสอน (การสรรหาครูผู้สอน) ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป

๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนจำทั้งสองชั้นปีที่หลากหลาย ครอบคลุมและมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ และมีพัฒนาการด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น (ทั้งการเรียนรู้และการปรับตัวทักษะทางสังคม) และพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาและบรรจุลงหน่วยรับบรรจุ

จุดที่ควรพัฒนา :

- การใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะวิชาและการฝึกศึกษาของครูผู้สอน ซึ่งมีค่าร้อยละที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด – ไม่บรรลุความสำเร็จ

แนวทางการพัฒนา

- เนื่องจาก การประเมินรายวิชา (ผลประเมินในหัวข้อ “ด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน” (การใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะวิชาและการฝึกศึกษา) มีค่าเฉลี่ย ≥ 400 จากคะแนนเต็ม 5 เพียงร้อยละ ๖๗.๔๗ (๕๖/๘๓ นาย) (เป้าหมาย \geq ร้อยละ ๘๐) ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีค่าร้อยละที่สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ (หากพิจารณาย้อนหลัง ๒ ปี จะพบการประเมินรายวิชา (ผลประเมินในหัวข้อ “ด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน” ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (\geq ร้อยละ ๘๐) อย่างต่อเนื่อง) อย่างไรก็ตามโรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย ตรีวิเศษและหารือกับครูผู้สอนถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด (\geq ร้อยละ ๘๐) และกำหนดแนวทางให้ครูผู้สอนจัดทำหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะวิชา และการฝึกศึกษา และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด

เอกสารอ้างอิง:

- ๑) หลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อัสสัมชัญวิทยาลัย) พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาอัสสัมชัญวิทยาลัย
- ๒) หลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า
- ๓) ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดทำโดย ฝ่ายศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย
- ๔) แผนการสอน แผนการสอนหรือการฝึกศึกษา (ที่มีการระบุด้วยแนวทางการวัดและประเมินผลการใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- ๕) แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/ คู่มือปฏิบัติงานประจำ/ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดทำโดย ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย
- ๖) ตารางปฏิบัติประจำวัน นักเรียนจำ
- ๗) คู่มือการฝึกวินัยส่วนบุคคลการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการฝึกภาวะผู้นำ
- ๘) บันทึก กองวิทยาการ กรมอัสสัมชัญวิทยาลัยทหารเรือ (โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๖๖๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมศึกษาและดูงานอุทยานประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
- ๙) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลกสนจัดกิจกรรม “ศึกษาและดูงานอุทยานประวัติศาสตร์” ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๓๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑๑) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ณ ห้องประชุม ๑ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

๑๒) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๓๓๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดพิธีไหว้ครูของ นักเรียนจำ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑๓) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู นักเรียนจำ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”

๑๔) บันทึก โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (ฝ่ายปกครอง โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ว่ายน้ำ) ของนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๑

๑๕) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ว่ายน้ำ) ของนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๑”

๑๖) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๙๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ ๒

๑๗) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า)”

๑๘) บันทึก โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (ฝ่ายปกครอง โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมธรรมะพัฒนาจิตสำหรับ นักเรียนจำ

๑๙) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ธรรมะพัฒนาจิต” ณ ห้องประชุม ๑ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

๒๐) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๙๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมการเดินทางไกลยุทธวิธี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

๒๑) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “การเดินทางไกลยุทธวิธี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน” ณ วัดทองรำไพ และชุมชนโดยรอบ

๒๒) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๑๓๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร นักเรียนจำก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒๓) บันทึก ฝ่ายปกครอง (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “บรรพชาสามเณรนักเรียนจำก่อนสำเร็จการศึกษา”

๒๔) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๑๔๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดพิธีเลือกหน่วยรับบรรจุนักเรียนจำ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒๕) บันทึก กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๕๖๐๖๕) ที่ กท ๐๕๒๕.๖.๓/๗๔๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติให้ นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วม การฝึกหุ้มรบและทหารราบทั่วไป และภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒๖) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมการฝึกหุ้มรบและทหารราบทั่วไป และ ภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”

๒๗) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อ นักเรียนจำชั้นปีที่ ๒ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก

๒๘) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิตในงานกิจกรรมน้อมรำลึก” ณ หอประชุม กองทัพเรือ

๒๙) ข่าวกิจกรรมพลเรือนทหารเรือ ที่ กกพร.๐๓/๐๘/๖๕ หมู่-วัน-เวลา ๐๑๑๖๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมในการกำหนดเยี่ยมชมประวัติศาสตร์และโบราณสถานในพื้นที่กองทัพเรือ

๓๐) บันทึก ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (โทร.๕๖๐๖๕) ที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการออมทรัพย์”

๓๑) เอกสารประกอบ และรูปภาพการฝึกวินัยส่วนบุคคลการฝึกบุคคลทำมือเปล่า และการฝึกภาวะผู้นำ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกตามตารางการฝึกประจำวัน

๓๒) รูปภาพการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจัดให้นักเรียนจำชั้นปีที่ ๑ ร่วมการ ฝึกหุ้มรบ และการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล

๓๓) ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ประเด็นที่ ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ

๒.๓.๑ คุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

(๑) การบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม เพียงพอ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อ การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของสถานศึกษา

(๒) การบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิหรือมีทักษะที่ตรงตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หรือแขนงงานที่รับผิดชอบ

(๓) การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะการสอน และศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมและวิธีการต่าง ๆ

(๔) การส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลิตผลงานทางวิชาการหรือสร้างนวัตกรรม ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ในการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

(๕) การยกย่องเชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานหรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในงานที่รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ : (๑) ครูผู้สอนและครูฝึกที่มีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ตรงตามประเภทวิชาที่เหมาะสม และเพียงพอ (พิจารณาจาก จำนวนครูที่มีคุณวุฒิและหรือประสบการณ์ตรงตามประเภทวิชาที่สอน)